



ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๑๙

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๒๓ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ ๑๘”

เรียน นายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานช่าง	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม	จำนวน ๑ ชุด
	๓. ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/๐๓๘๗๒ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒	จำนวน ๑ ฉบับ
	๕. เอกสารการเตรียมตัวสำหรับเข้ารับการฝึกอบรม	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดให้มีการจัดอบรม หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ ๑๘” ในระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม – ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง ๘ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลอง ๑ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้สำหรับข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งนักบริหารงานช่างที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่างของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมาแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทันสมัย ทันเหตุการณ์ เสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้แนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ในการบริหารงานช่าง สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมคนละ ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พิจารณาให้บุคลากรในสังกัดของท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติสามารถที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

เพื่อให้การเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ ๑๘” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอให้ท่านพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งในสายงานของบุคลากรในสังกัดของท่านซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติฯ อีกครั้งหนึ่งก่อนดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียน ว่าผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่ง “นักบริหารงานช่างที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่างของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมาแล้ว” ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ ทั้งนี้ หากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พบในภายหลังว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็น ผู้ดำรงตำแหน่ง “นักบริหารงานช่างที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่างของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น” จะถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีความสามารถเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ ตั้งแต่นั้น และจะส่งตัวคืนทางหน่วยงานต้นสังกัดทันที

/๒. เมื่อดำเนินการ....

๒. เมื่อดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ตามข้อ ๑ เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม ชำระค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ส่งจ่ายเช็คในนาม “สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” โดยนำใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ธนาคารจะออก “ใบรับชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ” ซึ่งเอกสารดังกล่าวสามารถใช้แทนใบเสร็จรับเงินได้ โดยได้รับอนุมัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำสำเนาหลักฐานการชำระเงินดังกล่าวมาแสดงเป็นหลักฐานแก่เจ้าหน้าที่โครงการฯ ในวันรายงานตัวด้วย

๓. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาเอกสารการเตรียมตัว สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ เพื่อจัดเตรียมเอกสาร เครื่องแต่งกาย ของใช้ส่วนตัว ฯลฯ และเตรียมความพร้อมสำหรับการไปเข้ารับการฝึกอบรมและให้เดินทางมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมหนังสือส่งตัวจากต้นสังกัด ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง ๘ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่ ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. โดยแต่งกายชุดนักศึกษา

๔. กรณีมีปัญหาข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวเสนาะ หามนตรี นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ หรือนายศราวุธ สุวรรณรูป เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ ส่วนแผนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๐-๖๗๘-๐๑๘๘ และ ๐๙๐-๖๗๘-๐๑๘๗ ตามลำดับและตรวจสอบข้อมูลการเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ www.lpdi.go.th

จึงขอเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นาย ช โศคชัย คำแหง)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น